



## บริษัท ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด



คุณพิเชษฐ โตนิตววงศ์  
ผู้จัดการทั่วไป

ได้รับรางวัลพิเศษ  
องค์กรที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมคุณค่าแก่สังคม (Social Value Creation)

**คุณพิเชษฐ โตนิตววงศ์** ผู้ริเริ่มความคิดในการก่อตั้งธรรมธุรกิจ จากประสบการณ์และความเข้าใจถึงปัญหาของชาวนาในฐานะที่เป็นเจ้าของโรงสีข้าวศิริวิทยุโย จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นผู้รับซื้อข้าวเหนียวรายใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือมาตั้งแต่อายุ 25 ปี จึงมองเห็นปัญหาความยากจนของชาวนา ธรรมธุรกิจจึงมีจุดเริ่มต้นจากแนวคิดที่ต้องการช่วยเหลือชาวนาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ด้วยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐาน และจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้กิจการทำธุรกิจของคุณพิเชษฐเปลี่ยนไปเมื่อมีโอกาสได้พบกับ **ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อาจารย์ยักษ์)** ประธานมูลนิธิกิจกรรมธรรมชาติ ประธานที่ปรึกษาธรรมธุรกิจ และ **คุณโจน จันโต (อาจารย์โจน)** นักเก็บเมล็ดพันธุ์ แห่งสวน



พันพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ ประธานกรรมการธรรมธุรกิจ โดยได้นำหลักการปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมีแบบ **"กสิกรรมธรรมชาติ"** มาใช้ และร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่กลุ่มสมาชิกชาวนาและเกษตรกร มุ่งเน้นการช่วยลดต้นทุนทางการเกษตร และเพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวเกษตรกรและผู้บริโภค รวมถึงเปิดโอกาสหารายได้ให้สมาชิกในเครือข่ายด้วยการทำหน้าที่กระจายสินค้าผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้ง Modern Trade เช่น บิ๊กซี วิลล่า มาร์เก็ต ฯลฯ การขายตรงผ่านช่องทางออนไลน์ การเปิดตลาดนัดธรรมชาติ การรับสมัครแนวร่วมรถขายกับข้าว **"รถพุ่มพวง"** และ **ร้านอาหาร "ยักษ์กะโจน"** ที่บริษัทตั้งขึ้นเพื่อนำผลผลิตจากคนปลูกธรรมธุรกิจมาเป็นวัตถุดิบทำอาหาร และในอนาคตมีแนวคิดที่จะสร้างเครือข่ายร้านอาหารในทุกอำเภอของประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานศิษย์ยักษ์กะโจน พร้อมจำหน่ายสินค้า โดยปัจจุบันมีสาขานำร่อง 4 แห่งในกรุงเทพ 3 แห่ง บรรทัดทอง สัมมากร รุ่งอรุณ และในต่างจังหวัดคือ ชุมพร คาบาน่า

สำหรับผลิตภัณฑ์สินค้าธรรมชาติที่ผลิตและจำหน่ายมีมากมาย เช่น ข้าวกล้องสันป่าตอง น้ำมันมะพร้าว สมุนไพร ถ่านไม้ไผ่ น้ำยาล้างจานจากมะกรูด สเปรย์บรรเทาปวดจากสมุนไพรธรรมชาติ ปุ๋ยบำรุงดิน ฯลฯ

ธรรมธุรกิจมี Business Model ในรูปแบบทำหน้าที่เป็นคนกลางรับซื้อและกระจายผลผลิตระหว่างคนปลูกกับคนกิน ในราคาที่เป็นธรรม มีการระดมทุนขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นการทั่วไป ที่มีค่านิยมในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกัน เพื่อร่วมเป็นเจ้าของธรรมธุรกิจขับเคลื่อนอุดมการณ์ในการช่วยเหลือชาวนา ช่วยพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยไม่ต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ปี 2562 โดยมีแผนการใช้เงินทุนที่ชัดเจน โปร่งใสและตรวจสอบได้

ทั้งนี้ ปัจจุบันธรรมธุรกิจมีจำนวนเงินร่วมทุนประมาณ 150 ล้านบาท มีจำนวนผู้ถือหุ้นประมาณ 15,000 คน และในปี 2564 มียอดขาย 37 ล้านบาท สำหรับแผนธุรกิจในอนาคต ธรรมธุรกิจวางแผนจะสร้างรายได้ให้กลุ่มคนปลูกธรรมธุรกิจ ด้วยการเปิด Farmstay ให้ศึกษาวิถีชีวิตกิจกรรมธรรมชาติ มีการพัฒนา Application จองที่พัก เพื่อเป็นตัวกลางในการจองที่พักของสมาชิกในเครือข่ายให้แก่นักท่องเที่ยว โดยคิดค่าธรรมเนียมราคาต่อครั้งในการจอง